



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ประกาศ เรื่อง การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท เทคทีฟอรัม จำกัด และ บริษัท โซลาร์เทคนิค จำกัด โดยมอบหมายให้บริษัท เจ เอส เอ็นเนอจี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกำหนดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลัง การผลิต ๙๐ เมกกะวัตต์ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองถ้ำ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี และกำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านดินแดง ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท เจ เอส เอ็นเนอจี กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ แต่เนื่องจาก บริษัท เจ เอส เอ็นเนอจี กรุ๊ป จำกัด ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ล่าช้าเกินกว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญกำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการใช้ประกอบการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาก่อนวันที่จะดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการนำไปเผยแพร่และศึกษา ก่อนวันที่ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านดินแดง ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ

(นายสังคม แก้วสีโส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ